

โอกาสที่สหรัฐฯ จะยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย

นักการเมืองและนักธุรกิจของรัสเซีย เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ มีท่าทีอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่กระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงมอสโก รวมทั้งประเด็นทางการค้าและเศรษฐกิจ โดยนักวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่สหรัฐฯ จะยกเลิกหรือลดตึกริความเข้มข้นในมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย

จากชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ คาดว่าจะเป็นผลดีกับรัสเซีย ซึ่งภายหลังจากการประกาศผู้ชนะการเลือกตั้ง ผู้นำต่างชาติคนแรกที่ยกมาแสดงความยินดีกับชัยชนะด้วยก็คือ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินนี้เอง พร้อมแสดงความพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านกับสหรัฐฯ อย่างเต็มที่

ในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ การค้าระหว่างสหรัฐฯ - รัสเซีย มีมูลค่า ๑.๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑๔.๕ โดยรัสเซียเป็นฝ่ายส่งออก ๕.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ๑๕.๔๒ มีสินค้าหลักคือสินแร่ (ร้อยละ ๓๓.๕) โลหะ (ร้อยละ ๓๐.๗) เคมีภัณฑ์และยาง (ร้อยละ ๑๘.๕) เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานยนต์ (ร้อยละ ๖.๘) และอัญมณี (ร้อยละ ๕.๘)

ผู้แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจรัสเซียต่างคาดหวังว่าความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ที่ตึงเครียดจะผ่อนคลายลง โดยฝ่ายรัสเซียพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อหวังฟื้นความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ถูกแช่แข็งมาเป็นเวลาสองปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม จากนโยบายการหาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการส่งเสริมแหล่งผลิตน้ำมันภายในสหรัฐฯ มากขึ้น จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีกับรัสเซียที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในช่วงหาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ เห็นได้ว่ามีทัศนคติที่เป็นบวกกับรัสเซีย อันจะนำมาซึ่งโอกาสที่จะมี

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยอาจจะเริ่มด้วยการลดระดับความเข้มข้นลงในปี ๒๕๖๐ ก่อนก็ได้

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย มุ่งไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่มาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยร่วมมือกับสหภาพยุโรปและแคนาดาที่จะไม่สนับสนุนด้านการลงทุนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะใช้สำรวจและขุดหาพลังงานใหม่ในแหล่งที่มีความยากลำบาก ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลดีกับรัสเซียแล้วยังทำให้บริษัทของสหรัฐฯ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น หากโดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่ล้มล้างได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เอง ก็ควรจะพิจารณายกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียเสียด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยของรัสเซียในปัจจุบันได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปี ๒๕๕๙ โดยผู้บริโภคสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อันเลวร้ายที่ต้องรัดเข็มขัดอย่างเต็มที่ได้ดีขึ้นเป็นลำดับ หากสหรัฐฯ จะยกเลิกการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในอนาคตอันใกล้ก็จะยิ่งช่วยให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจและการค้ากลับมาเป็นบวกมากขึ้น ผู้บริโภคก็จะมีรายได้สำหรับใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าเงินรูเบิลก็จะกลับมาแข็งค่าขึ้นอันจะช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วย ดังนั้น จึงเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการส่งออกสินค้าบริการ รวมไปถึงการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru